

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินที่มีความสำคัญในตลาดทุนและตลาดการเงินไทย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นกลไกหรือตัวกลางในการระดมเงินออมหรือเงินทุนส่วนเกินจากภาคครัวเรือนมาจัดสรรสู่ภาคการผลิตที่ต้องการเงินทุน ทำให้การออมและการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้มีเงินออมมีแรงจูงใจในการออมและมีทางเลือกในการออมและการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเงินออมเข้าสู่ระบบการเงินผ่านกลไกตลาดทุนมากขึ้น ก็จะมีช่องทางและโอกาสในการระดมทุนระยะยาวในตลาดทุนเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้การใช้ทรัพยากรหรือเงินออมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยตรง ทั้งนี้การระดมเงินทุนจากตลาดทุนโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของธุรกิจต่างๆ นอกเหนือจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินโดยทั่วไป ทำให้กิจการนั้นสามารถระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อใช้ในการลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องมีภาระจากดอกเบี้ยเงินกู้และสัดส่วนหนี้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับส่วนของเจ้าของ อีกทั้งการที่บริษัทจดทะเบียนสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนโดยการออกหลักทรัพย์และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปนั้น ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้มีเงินออมที่จะได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการต่างๆ ที่เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว มากไปกว่านั้นจากการที่บริษัทที่จดทะเบียนมีระบบบัญชีที่ดี รวมทั้งมีการจัดทำงบการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการเปิดเผยข้อมูลไปยังผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างแพร่หลาย ซึ่งข้อมูลและรายงานทางการเงินดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการวิเคราะห์การลงทุนของธุรกิจแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยเป็นข้อมูลฐานภาษีที่ถูกต้องและจะช่วยให้การจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วนอีกด้วย สำหรับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อต้องการระดมทุนนั้น นับเป็นการระดมเงินทุนโดยผ่านตลาดทุนในประเทศเพื่อธุรกิจภายในประเทศ เงินทุนที่บริษัทจดทะเบียนต่างๆ ระดมมาได้ นั้น จะถูกใช้ไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจประเภทใหม่หรือขยายกิจการ ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ จึงทำ

หน้าที่เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยตอบสนองความต้องการเงินทุน ของธุรกิจภายในประเทศซึ่งนอกจาก จะลดความต้องการการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศแล้ว ยังช่วยลดความต้องการการ กู้ยืมเงินตราจากต่างประเทศได้อีกด้วย กล่าวคือตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นทั้งแหล่งระดมทุนและแหล่ง ลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่สนใจของธุรกิจที่ต้องการเงินทุนและผู้ที่มียอดออมที่ต้องการจะ ลงทุนรวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการระดมเงินทุนและจัดสรรเงินทุนระยะยาวให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้นภาวะการซื้อขาย หลักทรัพย์ในขณะนั้นๆ จะมีความสำคัญและสัมพันธ์กับทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ เนื่องจากกลไกตลาดทุนในขณะนั้นจะสะท้อนถึงความต้องการเพื่อการลงทุนของภาคการ ผลิตและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพัฒนาการและภาวะของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น ดัชนีชี้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญประการหนึ่ง จากการที่กระแสดการผลักดัน และ สนับสนุน ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กของภาครัฐบาล ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา นั้น ก็ได้รับการ ตอบสนอง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอันที่จะเพิ่มช่องทางการระดมทุน ที่มีค่อนข้าง จำกัด ให้สามารถขยายได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทำให้ช่องทางการระดมทุน ที่มีค่อนข้างจำกัด ได้รับการ ดูแลในทางที่ดีขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์ได้จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่เรียกว่า Market for Alternative Investment หรือชื่อย่อว่า MAI ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งระดมทุน ให้แก่ธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็นอุตสาหกรรมส่งออก อุตสาหกรรมที่รัฐมุ่งให้การส่งเสริม เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment : MAI) เป็นองค์กรที่จัดตั้ง ขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 เพื่อเป็นตลาดรองและ เป็นแหล่งระดมทุนสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ที่มีคุณสมบัติไม่พร้อมที่จะ ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการเป็นบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2542 และเริ่มเปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2544 และในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2545 ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ได้เริ่มจัดทำดัชนีหลักทรัพย์เอ็มเอไอขึ้น(MAI Index) เพื่อเป็นข้อมูลและเห็นภาพของแนวโน้มการเคลื่อนไหวของการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเอ็มเอ ไอ ดังนั้นวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2545 จึงเป็นวันฐานในการคำนวณ สำหรับวัตถุประสงค์ในการ จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอนั้น ก็เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวของธุรกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง (ธุรกิจ ไอที) ธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารและพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติของธุรกิจหรือบริษัทที่จะยื่นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอจะ

กำหนดในลักษณะที่ผ่อนปรนกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น มีทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นต้น

หลักทรัพย์ที่สามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอก็มีลักษณะที่เหมือนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ (พรทิพย์ เจริญธีรวิทย์, 2548: 95)

สำหรับผลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอในปี 2550 นั้น มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน เห็นได้จากดัชนี MAI เพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 ดัชนี MAI ปิดที่ 272.37 จุด เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 78.94 จุด หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 (ดังรูปที่ 1) ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 38,269 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75 จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปี 2549 ซึ่งอยู่ที่ 21,810 ล้านบาท ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 339 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 200 จากสิ้นปี 2549 ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพียง 113 ล้านบาท ด้านบรรยากาศการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอในช่วงปีที่ผ่านมา มีบริษัทเข้าจดทะเบียนจำนวน 6 บริษัท รวมมูลค่าการระดมทุน 770 ล้านบาท และบริษัทจดทะเบียนจำนวน 10 แห่ง ได้ใช้ตลาดทุนเป็นช่องทางในการระดมทุนเพิ่ม เพื่อขยายธุรกิจรวม 1,479 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นเม็ดเงินระดมทุนรวมผ่าน ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 2.2 พันล้านบาท ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2550 ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ มีบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 48 บริษัท และมีใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 54 หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 38,269 ล้านบาท โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ในระดับเกินกว่า 1 พันล้านบาทมีจำนวน 10 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดราว 500-1,000 ล้านบาท ประมาณ 10 บริษัท

สำหรับปี 2551 นี้ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบรรดาธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีนวัตกรรม รวมถึงกิจการที่ได้รับการร่วมลงทุนในภูมิภาคอาเซียน โดยตั้งเป้าหมายจะเพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่อีกไม่น้อยกว่า 12 บริษัท หรือคิดเป็นมูลค่าตามราคาตลาดไม่ต่ำกว่า 6 พันล้านบาท พร้อมกับเตรียมจัดตั้งบริษัท เอ็ม เอ ไอ แม็ทซิง ฟันด์ เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพทั้งด้านไอที เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ โดยคาดว่าภายใน 3 ปี จะมีการลงทุนผ่าน 40 กิจการและสร้างมูลค่าตลาดรวมได้เพิ่มขึ้นอีกถึง 1 หมื่นล้านบาท

แผนงานของตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอในปีนี้ได้มีการต่อยอดทุกโครงการที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพบริษัทจดทะเบียนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเอ็มเอไอแฟนคลับ, กิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน, การโรดโชว์ของทีมงานที่ปรึกษา เพื่อเติมเต็มวิสัยทัศน์ให้กับผู้บริหาร รวมถึงการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมองหาธุรกิจที่มีศักยภาพให้ก้าวเข้ามาระดมทุน โดยในปีตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอยังได้รับเกียรติสูงสุดให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเชีย แปซิฟิค นิวมาร์เก็ต ฟอรัม ครั้งที่ 5 ซึ่งถือว่ามีผลสำคัญต่อการเปิดประตูสู่สังคมเอ็มเอไอในระดับโลก ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการ ที่ควรให้ความสนใจและจับตามองเป็นอย่างยิ่ง (หนังสือพิมพ์คอฮูน, 2551: ออนไลน์)

การศึกษาครั้งนี้เลือกเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยเป็นหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดี พิจารณาตามหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด และมี Free float สูงสุด เป็นจำนวน 10 หลักทรัพย์ ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2548 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายมากกว่า 1 ปีที่ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด และมี Free float สูงสุด ในปี 2550 เช่น บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ (UMS) จัดว่าเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดี ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาด 3,883 ล้านบาท มี Free float 43.24% ทำให้นักลงทุนสนใจมาลงทุนมากขึ้น ซึ่งในช่วงที่ราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนก็เพิ่มขึ้นด้วย ในทางตรงกันข้ามในช่วงที่ราคาหลักทรัพย์ลดลง ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนก็ลดลงด้วย (ดังรูปที่ 2)

การลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเอ็มเอไอ ถือได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่มีความเสี่ยง ประกอบกับตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่กำลังพัฒนาและเป็นตลาดที่มีความอ่อนไหวมาก เหตุการณ์ใดๆ จึงส่งผลกระทบต่อตลาดได้อย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของนักลงทุนที่เป็นไปอย่างไม่มีหลักเกณฑ์ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงและความผันผวนมากในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นการที่นักลงทุนจะเลือกลงทุนนั้น นักลงทุนต้องรู้ว่าหลักทรัพย์ที่จะลงทุนนั้น มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด โดยนักลงทุนต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆ เพื่อเอามาวิเคราะห์หลักทรัพย์สำหรับการลงทุน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการทดสอบแบบโคอินทิเกรชัน (cointegration) เพื่อต้องการทราบถึงทิศทางปรับตัวในระยะยาวและทิศทางความสัมพันธ์ของราคาและปริมาณหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอว่าเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนในการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ผู้วิจัยคาดว่าการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอต่อไป

ตารางที่ 1.1 แสดงหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดและมี Free float สูงสุด 10 อันดับ ของ  
หลักทรัพย์ ในตลาดเอ็มเอไอ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	Free float	มูลค่าตามราคา ตลาด ( ล้านบาท )
1. บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	43.24%	3885.00
2. บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	76.61%	1979.47
3. บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟกเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	39.31%	1297.50
4. บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)	34.55%	900.00
5. บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	37.50%	802.83
6. บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	35.21%	710.00
7. บริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	37.53%	597.00
8. บริษัท ไทยมิตรชวา จำกัด (มหาชน)	46.94%	558.60
9. บริษัท แอล.วี.เทค โนโลยี จำกัด (มหาชน)	45.16%	458.59
10. บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	33.98%	449.21

ที่มา: Reuters (2008)



## 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเอ็มเอไอ โดยวิธีโคอินทิเกรชัน
2. เพื่อศึกษาทิศทางความสัมพันธ์ในลักษณะความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างราคาหลักทรัพย์และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเอ็มเอไอ

## 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

1. เพื่อทราบถึงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ตลอดจนการปรับตัวในระยะสั้นและระยะยาวของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
2. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการตัดสินใจหรือเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

## 1.4 ขอบเขตในการศึกษา

การวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเอ็มเอไอ โดยวิธีโคอินทิเกรชัน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) จากศูนย์การเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ซึ่งจะใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ของราคาปิดหลักทรัพย์และปริมาณหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขาย จำนวน 10 หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด และมี Free float สูงสุด ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยหลักทรัพย์ที่ทำการศึกษา มีดังนี้

- 1) บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ UMS ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับ ทรัพยากรถ่านหิน
- 2) บริษัท อาคามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ ADAM ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับ สื่อโฆษณา
- 3) บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ GFM ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับอัญมณีและ เครื่องประดับ
- 4) บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ BOL ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับบริการ ข้อมูล

- 5) บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ IRCP ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับ อุปกรณ์ไอทีอย่างครบวงจร
- 6) บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมนิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ ILINK ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการวางระบบสื่อสาร
- 7) บริษัท เซอร์วิวด เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ SWC ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์และพลาสติก
- 8) บริษัท ไทยมิทซูวา จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ TMW ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์
- 9) บริษัท แอล.วี.เทค โนโลยี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ LVT ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรม
- 10) บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ BROOK ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการบริการข้อมูล

### 1.5 นิยามศัพท์

**ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** เป็นสถาบันการเงินที่มีความสำคัญในตลาดทุนและตลาดการเงินไทย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นกลไกหรือตัวกลางในการระดมเงินออมหรือเงินทุนส่วนเกินจากภาคครัวเรือนมาจัดสรรสู่ภาคการผลิตที่ต้องการเงินทุน ทำให้การออมและการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment : MAI)** เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็นอุตสาหกรรมส่งออก อุตสาหกรรมที่รัฐมุ่งให้การส่งเสริม เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี

**ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ** เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่สะท้อนภาวะการซื้อขายโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ทั้งหมด

สูตรการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index)

$$\text{MAI Index} = \frac{\text{มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน (Current Market Value)} \times 100}{\text{มูลค่าตลาดรวมวันฐาน (Base Market Value)}}$$

**ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ (Volume)** หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (หน่วย : บาท)

**มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization)** หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นค่าที่คำนวณจากผลรวมของราคาปิดหลักทรัพย์จดทะเบียนแต่ละหลักทรัพย์คูณกับจำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์นั้นๆ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะสะท้อนให้ผู้ลงทุนเห็นถึงขนาดและความน่าสนใจลงทุนของตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ ทั้งในแง่ของสภาพคล่องปริมาณและประเภทสินค้าที่จะเลือกลงทุน

**Free float** เป็นข้อมูลที่แสดงถึงจำนวนหุ้นที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงเพื่อการซื้อขายได้ปกติ โดยหลักการหุ้น free float คือหุ้นที่ไม่ได้ถือโดยนักลงทุนกลุ่ม Strategic Shareholder และไม่ได้เป็นหุ้นที่ซื้อคืน